



ประกาศศูนย์พัฒนาศัภยภาพและอาชีพคนพิการหายาดฝน จังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ ศูนย์พัฒนาศัภยภาพและอาชีพคนพิการหายาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุเชื้อเพลิง(แก๊สหุงต้ม) จำนวน ๓ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งเพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส จึงขอประกาศผู้ชนะ ดังนี้

การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุเชื้อเพลิง(แก๊สหุงต้ม) จำนวน ๓ ถัง เพื่อใช้ในการประกอบอาหารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอาชีพของศูนย์พัฒนาศัภยภาพและอาชีพคนพิการหายาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านวรรณแก็ส (ส่งออก,ขายส่ง,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา ๓,๕๔๓.๐๐ บาท (-สามพันห้าร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน -) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางสาวระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ)

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศัภยภาพและอาชีพคนพิการหายาดฝน จังหวัดเชียงใหม่
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ



ประกาศศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหายาดฝน จังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
(โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

ตามที่ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหายาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุเชื้อเพลิง (แก๊สหุงต้ม) จำนวน ๓ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นจำนวนเงิน ๓,๕๔๑.-บาท (สามพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) ไปแล้วนั้น เนื่องจากข้อมูลการลงรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วนและถูกต้อง

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหายาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอยกเลิกประกาศ การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุเชื้อเพลิง (แก๊สหุงต้ม) จำนวน ๓ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โดยประกาศให้ทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางสาวระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ)

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหายาดฝน จังหวัดเชียงใหม่
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ